



ประกาศจังหวัดเลย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์  
ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย

ตามประกาศจังหวัดเลย ฉบับลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน ๑ อัตรา โดยปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย จากเงินนอกงบประมาณประเภทค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน ๑๐%) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้ทราบก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ นั้น

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนและวิธีการสอบสัมภาษณ์พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะฯ ดังต่อไปนี้

**๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ**

ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ดังต่อไปนี้

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

๐๐๑

นายสิริชัย รุ่งรัมย์

๐๐๒

นายทัศนพงษ์ ทัศนิตย์

๐๐๓

นางสาวปาริมา คันทิ

๐๐๔

นางสาววิภาพร มาอ้วน

๐๐๕

นางสาววรภรณ์ สายประดิษฐ์

๐๐๖

นางสาวณัฐรญา เจริญรัมย์

๐๐๗

นางสาวสุธาทิพย์ ทับทูน

๐๐๘

นางสาวธัญญา รูปสวย

๐๐๙

นางสาววนิดา ลีเบา

๐๑๐

นางสาวปารดา คำกั้วาลัย

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ จังหวัดเลยได้ตรวจสอบและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าจะเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร หรือมิได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาให้จบการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครหรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบมิได้เป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะตั้งแต่นั้น

๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

วันสอบ	เวลาสอบ	วิธีการสอบ	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.	<b>สอบข้อเขียน</b> <b>๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป (๑๐๐ คะแนน)</b> ๑.๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์ และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ๑.๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม ๑.๔ ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <b>๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)</b> ๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับการประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในหมวดที่เกี่ยวกับทรัพย์และนิติกรรมสัญญา ๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบในตำแหน่งที่สมัคร	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป	<b>สอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)</b> <b>- ความรู้</b> พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และสัมภาษณ์เพื่อประเมินความเหมาะสม <b>- ความสามารถ</b> สัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือประสบการณ์ต่างๆ การได้เข้ารับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชาวปัญญา ความคล่องแคล่วว่องไวในการตอบปัญหา แก้ไขปัญหา และแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ <b>- บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ</b> พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิก ลักษณะส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น ๔

**๓. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้**

๓.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น (ไม่อนุญาตให้สวมเสื้อยืดคอกลมเข้าห้องสอบ) และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๓.๒ เป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิสอบที่จะต้องทราบ วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะที่กำหนดไว้ตามประกาศจังหวัดเลยฉบับนี้

๓.๓ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันที่ประเมินสมรรถนะ หากไม่มีบัตรดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๓.๔ ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๓.๕ ผู้สมัครสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบริเวณสถานที่สอบตลอดเวลา และเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) (ตรวจ ATK) และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการและประกาศจังหวัดเลยที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID) อย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

**๔. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก**

จังหวัดเลยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย และทางเว็บไซต์ <https://loei.treasury.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพิทักษ์ เหลือมพล)

ธนารักษ์พื้นที่เลย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย